

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน
ประจำวัน ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล www.consular.go.th

Call Center ๒๔ ชั่วโมง : ๐๒ ๕๗๒ ๘๔๔๒ Application : Thai Consular

เรื่อง : “การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชุมนุมประท้วงในฮ่องกง”

ในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา หลายท่านคงได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการชุมนุมประท้วงในฮ่องกง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงที่กลุ่มผู้ประท้วงได้ไปรวมตัวกันที่บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออกของท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ที่ผ่านมา ส่งผลให้การท่าอากาศยานฮ่องกงต้องประกาศสถานการณ์พิเศษ ยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกทุกเที่ยวบิน และแนะนำให้ผู้โดยสารทุกคนออกจากบริเวณท่าอากาศยาน นอกจากนี้ การท่าอากาศยานฮ่องกงประกาศระงับการ Check-in ของทุกสายการบิน และต่อมา ศาลฮ่องกงได้มีคำสั่งชั่วคราวมิให้ผู้ใด ขัดขวางการใช้ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงและจำกัดพื้นที่การชุมนุมประท้วงในท่าอากาศยาน ส่งผลให้สายการบินต่าง ๆ สามารถระบายผู้โดยสารที่ตกค้างได้ทั้งหมด

กระทรวงการต่างประเทศเฝ้าติดตามสถานการณ์ในฮ่องกงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง เพราะปัจจุบัน มีคนไทยอาศัยและทำงานอยู่ในฮ่องกงประมาณ ๒๘,๐๐๐ คน นอกจากนี้ ฮ่องกงยังเป็นจุดหมายปลายทางในอันดับต้น ๆ ของนักท่องเที่ยวชาวไทย โดยเมื่อปี ๒๕๖๐ มีคนไทยกว่า ๖๐๐,๐๐๐ คนเดินทางไปท่องเที่ยวที่ฮ่องกง แม้ไม่มีรายงานว่ามีคนไทยที่พำนักอาศัยในฮ่องกงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ประท้วงในครั้งนี้ อย่างไรก็ตาม สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ก็ได้ดำเนินงานโดยติดตามและตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากทางการฮ่องกงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความสนับสนุน ในการดูแลช่วยเหลือคนไทยที่เป็นผู้โดยสารตกค้างในท่าอากาศยาน ซึ่งในช่วงที่มีการประท้วงในบริเวณสนามบินนานาชาติของฮ่องกง มีกลุ่มนักท่องเที่ยวไทยประมาณ ๔๐๐ คนที่มีเที่ยวบินเข้า/ออกและได้รับผลกระทบจากการประท้วงดังกล่าว เนื่องจากทุกเที่ยวบินถูกยกเลิกและไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองไปขึ้นเครื่องบินได้ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ได้ปรึกษารัฐกิจกับบริษัท การบินไทย จำกัด และทางการท้องถิ่นฮ่องกงดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปดูแลและอำนวยความสะดวกที่ทำอากาศยานเพื่อนำคนไทยที่ประสงค์จะออกจากท่าอากาศยานออกมา ในที่ปลอดภัย จัดทีมงานเพื่อรองรับผู้โดยสารจากรถไฟสายด่วนจากสนามบินจนถึงเที่ยวสุดท้ายและจัดรถรับ-ส่งไปยังที่พัก เปิดสำนักงานฯ และห้องพักที่โรงแรมให้คนไทย รวมถึงจัดหาอาหารและน้ำดื่มให้ตลอดคืนวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานฯ ได้ดูแลผู้โดยสารคนไทยที่ตกค้าง และเจรจากับผู้ประท้วงที่ขัดขวางมิให้ผู้โดยสารเข้าถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง สามารถผ่านเข้าไปเพื่อขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยได้ทั้งหมด ภายในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

เพื่อประเมินสถานการณ์ชุมนุมประท้วงในฮ่องกงเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉินเพื่อประเมินสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงและแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยเห็นพ้องกันว่า คนไทยที่ตกค้างสามารถเดินทางกลับโดยสายการบินพาณิชย์ได้ ทั้งนี้ ขอให้สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกงติดตาม ประเมิน และรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์ประท้วงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งออกประกาศเพื่อแจ้งข่าวสารให้แก่คนไทยผ่านเฟซบุ๊กของสถานกงสุลใหญ่ฯ เป็นระยะ ๆ

จนถึงขณะนี้การชุมนุมประท้วงในฮ่องกงยังไม่ยุติ ขอให้คนไทยที่ประสงค์หรือจำเป็นต้องเดินทางไปฮ่องกง ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด หากต้องการความช่วยเหลือหรือขอรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อสายด่วนของกรมการกงสุล โทร. ๐๒ - ๕๗๒ - ๘๔๔๒ ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
